

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ ผู้แทนปลัดกระทรวง และสำนักงานประมาณ รวมจำนวน ๑๐ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน ผู้แทนองค์กรคนพิการ จำนวน ๗ คน และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ สรุปการประชุมได้ดังนี้.-

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๑. โครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>สืบเนื่องจากการประชุม กพช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ทหารเรือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งทั้ง ๓ หน่วยงานได้ตอบข้อหารือสรุปว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นหน่วยงานพิจารณาการออกสลากการกุศล ซึ่งกระทรวงการคลังต้องเป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และต้องได้รับการอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘</p> <p><u>ประเด็นนำเสนอ</u> พก. จึงเห็นสมควรพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>	เห็นชอบดำเนินการตามเสนอ

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๒. ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องดำเนินการออกอนุบัญญัติ รวมทั้งสิ้น ๓๕ ฉบับ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง <u>ประเด็นนำเสนอ</u> พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานออกอนุบัญญัติ ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และมอบหมายให้ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง</p>	<p>เห็นชอบ โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญเสนอเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานออกอนุบัญญัติ เพื่อนำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๒. ให้ พม. ดำเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อบัญญัติ เทศบัญญัติดังกล่าว โดยประสานขอข้อมูลจากมท.</p>
<p>๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ</p> <p>คณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้พิจารณาร่างระเบียบจำนวน ๓ ฉบับ และขอให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้</p> <p>๑) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการ</p> <p>๑. เสนอร่าง ระเบียบที่ ๑) ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป</p> <p>๒. ร่าง ระเบียบที่ ๒) และ ๓) ให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ได้พิจารณาในรายละเอียดเพื่อความสมบูรณ์ ครบถ้วนก่อน และให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมการพิจารณาของคณะกรรมการ เสนอให้ประธานคณะกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ และนิติกร พม. พิจารณาก่อนเสนอประธานคณะกรรมการลงนามในระเบียบต่อไป</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>๒) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.</p> <p>๓) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พ.ศ.</p> <p><u>ประเด็นนำเสนอ</u> เพื่อพิจารณา</p>	
<p>๔. ขออนุมัติหลักการ และวงเงินดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>๑) การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑</p> <p>๒) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด</p> <p><u>ประเด็นนำเสนอ</u> เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ และวงเงินดำเนินการ</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำโครงการ พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณา</p>
<p>๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน ตามความในมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจัยด้านคนพิการ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง</p>	<p>เห็นชอบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ทั้ง ๒ คณะ</p> <p>โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ที่ประชุมเห็นควรให้เพิ่มองค์ประกอบผู้แทนจากองค์กรคนพิการ ๖ องค์กร เป็นอนุกรรมการ และปรับแก้ในอำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับที่กำหนดในตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>

ประเด็นที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>คณะกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้</p> <p>๑) คณะกรรมการมาตรฐานองค์กรด้าน คนพิการ</p> <p>๒) คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศและ การวิจัยด้านคนพิการ</p> <p><u>ประเด็นนำเสนอ</u> เพื่อพิจารณา</p>	<p>สำหรับคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศและการวิจัย ด้านคนพิการ ให้แก้ไขในส่วนของผู้แทนคนพิการจากที่ ระบุชื่อเป็นรายบุคคล โดยให้กำหนดเป็นผู้แทนองค์กรคน พิการระดับชาติ ๖ องค์กร และให้เพิ่มผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอนุกรรมการ อีก ๑ คน</p>